
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป ๒๕60 
วันท่ี  30  ตุลาคม  ๒๕60   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายเสรี สุวรรณวิจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 8  อ.เมือง 
8.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
9.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
10.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
11.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
12.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
13.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
14.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
15.นายบรรพต เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
16.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
17.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1  อ.บานฉาง 
18.นายสุรินทร เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2  อ.บานฉาง 
19.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
20.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
21.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
1.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
2.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
3.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖  อ.เมือง 
4.นายไพรวัลย จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
5.นายธนนรินทร สุขใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.ปลวกแดง 
6.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2  อ.ปลวกแดง 
   (ลาพักผอน) 
7.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  
    

 

 

ผูเขารวมประชุม... 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
9.นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
10.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
11.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑2.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง   
13.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
14.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
16.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
17.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ 
18.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
19.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
20.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
21.นางสาววัชราภรณ สมพงษผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    
(บานคายวัดหวายกรอง) 

22.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
23.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
24.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
25.นางสาวสุวรรณวารี ตีเมืองสอง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
26.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
27.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
28.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
29.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
30.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
 

31.นางภัทรภร... 
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31.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
32.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
33.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายจัดหาพัสดุฯ 
34.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
35.นางสุนทรี  ครุฑสมพลี  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการจัดหาพัสดุและทรัพยสิน 
36. นางวริยา  เวทวงศ   หัวหนาฝายการเงิน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได 
37.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
38.นางสาววีนัส  ไหวดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
39.นางสุวรรณา  มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
40.นางสาวกัทลี  ดอกไม   ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
41.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
42.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 
43.นางสาวศศินา จรรยารักษ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
44.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
45.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
46.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
47.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
48.นายอุบล  แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
49.นายกรกฎ  มะลิพันธ  ผูชวยนิติกร 
50.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
51.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
52.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
53.นางสาวสุภาณี บุญสินธุ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา  14.15  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และขอ ๒๕      
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไข 

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม        
จํานวน.......21....... คน ครบองคประชุม 
 
 
 

 
 

เรียนเชิญ... 
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   เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง  การประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป 2560 
  ดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีกิจการวงงานท่ีตองพิจารณาประกอบ
กับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เพ่ือพิจารณาตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด เพ่ือประโยชน        
แห งองคการบริ หารส วนจั งหวั ดระยอง  อา ศัย อํ านาจตามความในมาตรา  25                 
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2552  จึงกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ     
สมัยท่ี 4  ประจําป 2560  มีกําหนด 7 วัน ตั้งแตวันท่ี 25 ตุลาคม 2560 เปนตนไป และ
เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2560                           
ในวันท่ี  30 ตุลาคม 2560  เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  (ชั้น 11)              

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ลงชื่อ   
นายเศรษฐา ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

  ใครขอเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปด              
ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก 

เปนเกียรติ  มีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  

เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดเสนอญัตติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น
เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป ๒๕60 ในวันนี้และหวังเปนอยางยิ่ง         
วาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้  จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป   

บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป ๒๕60      

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ     

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดแตงตั้งนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน 
ประธานสภาฯ    เปนท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเชิญนายมนตรี  แนะนําตัวครับ 
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นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 
ท่ีปรึกษา นายก อบจ.  คณะผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการ และสื่อมวลชนท่ีเคารพรักครับ ผมนายมนตรี  

ชนะชัยวิบูลวัฒน ไดรับเกียรติอยางสูงท่ีทานนายก อบจ.ระยองไดเลือกใหมาเปนท่ีปรึกษาฯ 
ในอดีตท่ีผานมากระผมเคยดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดระยอง 2 ป และได    
ทํางานรวมกันกับคณะทานผูบริหาร ทุกภาคสวนนะครับ จนเปนผลสัมฤทธิ์อยางดียิ่ง กระผม
รูสึกยินดีท่ีไดมารวมทํางานกับสภาฯท่ีทรงเกียรติ ในการสรางโอกาส สรางรายได สรางคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท่ีเราจะตองรวมกันทํา ในฐานะท่ีจังหวัดระยองเปนเมืองหลวงของ EEC        
ซ่ึงเปนกลไกสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ และนําพาประเทศไปสูประเทศไทย 4.0          
ในอีก 15 ปขางหนา ผมจะใชเวลาท่ีมีอยูอยางทุมเท และกระผมเองจะใชประสบการณ    
จากการทํางานในฐานะท่ีเปนท้ังวิศวกรผูปฏิบัติงาน ในฐานะท่ีเปนผูบริหารอยูในพ้ืนท่ี       
มาหลายจังหวัด หลายภาค มาทําประโยชนใหพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดระยอง ในชวงท่ี
ผานมาตั้งแตตนเดือนท่ีไดมารวมทํางานกับทานนายก อบจ.ระยอง ยอนไป 2 ปท่ีไดมา
จังหวัดระยอง กระผมตัดสินใจมาชวยทานนายก อบจ.เพราะทานนายก อบจ.กับทีมผูบริหาร 
รวมท้ังสภาฯ โดยเฉพาะทานนายกปยะ ปตุเตชะ ทานเปนบุคคลท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลมากๆ 
ทานไดเอยปากกับทานผูวาฯ อยากจะใหมาชวยงาน หลังจากการเกษียณอายุราชการ กระผม
ก็ปรึกษาหารือกับครอบครัว แลวรีบตัดสินใจวาตองมาชวยทานใหได และดวยความมุงม่ัน 
กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาสิ่งท่ีกําลังจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีเราไดรวมงานกันนะครับ จะเปน
ประโยชนกับพ่ีนองชาวระยองอยางมากท่ีสุดครับ ผมยินดีรับใชทานทุกเวลา ดวยความตั้งใจ
และความมุงม่ันครับ กราบขอบคุณพระคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอขอบคุณทานท่ีปรึกษาฯ ท่ีไดแนะนําตัวใหทุกทานใหทราบนะครับ 
ประธานสภาฯ     

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
    ๒.๑  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๖๐ 

                                  เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
   ๒.๒  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๕ ประจําป ๒๕๖๐ 

                                  เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
   ๒.๓  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๖ ประจําป ๒๕๖๐ 

                                  เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
    ๒.๔  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๖๐ 

                                  เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  
(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗           
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

ขอ ๓๓... 
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ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล   เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชิกสภาฯ 
กรรมการ/เลขานุการ  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ       
ใหรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมครับ  

ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ       
ครั้งท่ี 7/2560  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕60  เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ  ดังนี้      
   ขอ ๑   ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย นิยมสมาน  เปนประธานกรรมการ        
นายวรเศรษฐ  วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 
       ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นางสาวอุมา วิภูษณะ  
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  
   ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จํานวน 4 ครั้ง  
ดังนี้ 
    - วันท่ี 20 กันยายน ๒560  มีจํานวน 20 หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 22 คน  ไมมาประชุมจํานวน 2 คน  ลาประชุมจํานวน 4 คน 
มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 7 วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติ และเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 

               ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
      - นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  ประชาสัมพันธเรื่อง  ขอเชิญรวมงานเสวนาของมูลนิธิ       
เล็ก ประไพ วิริยะพันธุ  ในเรื่อง “เสนทางออกจากกรุงฯ  สูหัวเมืองตะวันออกของสมเด็จ   
พระเจาตากสินฯ”   ในวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. -  ๑๖.๐๐ น.  
ณ รานหนังสือสุนทรภู  

          โดยเลิกประชุมเวลา 1๕.๕๐ น. 

       - วันท่ี 22 กันยายน ๒560  มีจํานวน 9 หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  มาประชุมจํานวน 25 คน  ไมมาประชุมจํานวน 2 คน  ลาประชุมจํานวน 1 คน 
มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 3 วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 

      โดยเลิกประชุมเวลา 10.00 น.  
 
 
 
 

วันท่ี 25... 
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  - วันท่ี 25 กันยายน ๒560  มีจํานวน 22 หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  มาประชุมจํานวน 22 คน  ไมมาประชุมจํานวน 5 คน  ลาประชุมจํานวน 1 คน   
มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 6 วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีไดเสนอ  

    ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
๑. นายเดชา บุญธรรม  เสนอในท่ีประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก ขอใหติดตั้ง

ไฟสองสวาง หรือกลอง CCTV ณ หาด PMY และเรื่องสุดทาย สวนรุกขชาติตําบลเนินพระ 
เปรียบเหมือนปากลางใจเมือง  ขอใหอบจ. ชวยแปลงพ้ืนท่ีปาใหเปนปอดของคนเมือง 
        ๒. นายพายัพ ผองใส  สอบถามเรื่อง ทางอบจ.มีอุปกรณในการซอมแซมถนนหรือไม 
เพ่ือท่ีจะไปดําเนินการซอมแซมถนนชํารุด  เนื่องจากฝนตก 

๓. นายรุงโรจน ศิลมัฐ  แจงเรื่อง ถนนสายชากใหญ –  บานแลง เนื่องจากฝนตกหนัก
ถนนชํารุด กองชางชวยดําเนินการแกไข  

๔. นางสาวอุมา วิภูษณะ สอบถามในท่ีประชุม จํานวน 2 เรื่อง  ดังนี้ เรื่องแรก   
ความคืบหนาการกอสรางโรงเรียนมัธยมตากสินแกลง และเรื่องสุดทาย ความคืบหนา       
การกอสรางโครงการศูนยพระราชดําริอางเก็บน้ําดอกกราย ดํา เ น ิน ก า ร ไ ป ถึงไหน         
และมีโอกาสท่ีจะเขาไปเยี่ยมชมไดหรือไม   

๕. นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  แจงเรื่องในท่ีประชุม  ๒ เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก 
ขอขอบคุณผูบริหารท่ีสามารถจัดทํางบประมาณใหเกิดประโยชนกับจังหวัด และเรื่องสุดทาย 
การหารือภายในหองประชุมสภาฯ บางครั้งอาจติดขัดในเรื่องขอมูลควรมีเวลาพักการประชุม 

๖. นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  แจงในท่ีประชุม จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก 
ปญหาแนวเสาไฟชิดขอบถนน เรื่องท่ีสอง ขอใหผูบริหารชวยตรวจสอบพ้ืนท่ีโรงเรียน      
คลองทุเรียนวาเปนของ อบจ.หรือไม และเรื่องสุดทาย ถนนแถวโลตัสแกลงเปนหลุมเปนบอ  

๗. นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ  สอบถามเรื่อง ทางอบจ.มียางมะตอยหรือไม เพ่ือท่ีจะไป
ดําเนินการซอมแซมถนนชํารุด  เนื่องจากฝนตก 

โดยเลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

         -  วันท่ี 28 กันยายน ๒560  มีจํานวน 16 หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 23 คน  ลาประชุมจํานวน 5 คน มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 
9 วาระ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติ และเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 

     โดยเลิกประชุมเวลา  15.20 น. 

    ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองคราวตอไป   
      จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  ซ่ึงไดแจกใหทุกทาน      

อานลวงหนาแลว     
 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม    
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๔  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๔  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

    รับรอง           จํานวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........2........คะแนนเสียง  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปเปน ขอ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๕  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐  ซ่ึงไดแจก 

ใหทุกทานอานลวงหนาแลว 
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๕  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๕  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  
สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๕  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

    รับรอง           จํานวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........2........คะแนนเสียง  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปเปน ขอ ๒.๓ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๖  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  ซ่ึงไดแจก 

ใหทุกทานอานลวงหนาแลว     
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม  
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๖  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๖  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๖ ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

    รับรอง           จํานวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........2........คะแนนเสียง  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปเปน ขอ ๒.๔ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๗  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  ซ่ึงไดแจก 

ใหทุกทานอานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๗  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๗  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐   
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๗  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

    รับรอง           จํานวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........2........คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง                   
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได 
หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติเรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ดวยองค การบร ิหารส วนจ ังหว ัดระยอง  มีความจําเป นต องขออน ุม ัต ิแก ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ดังนี้  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง          รายการท่ี 2 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ .  2560 ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง            
ไดพิจารณาอนุมัติ ตองเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ นะครับวาในรายละเอียด
ของการแกไขคําชี้แจงครั้งนี้นั้น เดิมเราไดตั้งไวในรายการท่ี 2 คาจัดซ้ือรถยนตตรวจการณ 
จํานวน 2 คัน ในคุณลักษณะเดิมไดกําหนดไววามีกําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา 100 กิโลวัตต 
แกไขเปน ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต และซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซ่ึงตรงนี้จะทําให
ภาครัฐไดประโยชนเพ่ิมข้ึนนะครับ จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ ไดโปรดพิจารณาอนุมัติครับ    
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ครับ 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร   เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชิกสภาฯ 
ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 8 อําเภอเมือง ระเบียบวาระท่ี 3 เปนการแกไขของสเปคเครื่องยนต 
จาก 100 กิโลวัตต  เปน 110 กิโลวัตต  จะขอฝากทานประธานสภาฯ 
 

ไปยังฝายบริหาร... 
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ไปยังฝายบริหารนะครับ คือวาระบบราชการนั้น ในการซ้ือของท่ีเปนเครื่องยนตกลไลนั้น 
อยากจะใหระบุสเปคใหดีสักนิดนึง ทําอยางไรก็ได ใหไดของดีมาใช ผมไมอยากเห็นของท่ีซ้ือ
มาแลว ผานไป 1-2 ป กลายเปนเศษเหล็ก สิ่งนี้นาจะเปนหลักในการปฏิบัติในการซ้ือทุกครั้ง 
เนื่องจาก อบจ.ระยอง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีคอนขางใหญ เรามีรถอยูในสังกัด
คอนขางเยอะ และมีเครื่องยนตท่ีตองดูแลอีกมหาศาล ในระยะยาวถาเริ่มตนซ้ือ เราใชสเปค   
ท่ีถูกตอง มีความทนทาน ภายใตกรอบกฎหมายท่ีกําหนดมาให งานดูแลในอนาคตของพ่ีนอง
ขาราชการก็จะลดนอยลงไป สิ่งนี้นาจะเปนหลักปฏิบัติในการเขียน TOR ในแตละครั้ง        
ก็อยากจะฝายทานประธานสภาฯ ไปยังคนท่ีดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ดวย ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อนุมัติ           จํานวน .......18.......คะแนนเสียง 

    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน ........2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ)  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง  
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป 
 หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได    
 หรือขยายเวลาเบิกตัดป  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนท่ี 2 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

 

 

นายกิตติ... 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  

แผนงานเคหะและชุมชน  
แผนงานไฟฟาถนน  
งบลงทุน  
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสําราญ ซอย 1 หมูท่ี 4 

ตําบลทางเกวียน มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 9 ตําบลวังหวา อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ 

กระผมตองขออนุญาตทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมนะครับ 
ถนนในสวนนี้ทางฝายชางก็ไดดําเนินการสํารวจแลว เดิมทีการกอสรางจะเกิดข้ึนท่ี ซอย 1 
หมู 8 แตในความเปนจริงพ้ืนท่ีอยูในหมูท่ี 4 ฝายชางจึงไดมาขอใหทางฝายบริหารเสนอญัตติให    
ทางสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ และเรื่องของขนาดทอ
เสนผาศูนยกลาง ของเดิมเปนขนาด 0.06 เมตร ขอแกไขเปนขนาด 0.60 เซนติเมตร     
และในสวนของเงินงบประมาณเทาเดิม กระผมจึงเรียนมาเพ่ือใหท่ีสภาองคการบริหาร      
สวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ   ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
 มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....20......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุมัติ           จํานวน ........18.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ..........2........คะแนนเสียง 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 5... 



- 13 - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง    
เลขานุการสภาฯ   สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง      
   ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ  
   ของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   ดังนี้  
 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

- ประเภท  คาใชสอย      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
โอนเพ่ิม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก          

เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง 
โครงการศึกษาออกแบบแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ 

  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 
ท่ีกระผมกลาวมานี้เปนงบประมาณป พ.ศ. 2561 ในแผนงานโครงการงบประมาณป      
พ .ศ .  2561 นี้  เราไดตั้ งแผนไว ในการศึกษาออกแบบแหลงทองเ ท่ียวเชิ งอนุรักษ              
ตั้งไวเดิม 9,000,000 บาท แตวาเราจะตองโอนเพ่ิมอีกจํานวน 3,000,000 บาท 
รวมงบประมาณ ท้ังสิ้น 12,000,000 บาท  กระผมขอเรียนวา โครงการนี้คือเรื่องท่ีทาง 
 

เราดําเนินการ... 
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เราดําเนินการมาแลวหลายป เราเคยศึกษามาแลวเรื่อง โครงการศึกษาและออกแบบโครงการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษปาชายเลนเจดียกลางน้ํา และเราก็ออกแบบเรียบรอย และเงิน
งบประมาณเราก็ไดดําเนินการของบไปในหลายๆ แหง และยังไมไดรับการตอบรับ
งบประมาณกลับมา แตเราก็รอวาวันหนึ่ง จะตองมีคนเล็งเห็นโครงการของเรา มาสงเสริม 
และสนับสนุน หรือใหเงิน เราก็ไดบรรจุไวในแผนของ EEC เปน 1 ใน 10 โครงการ ท่ีเราขอ
งบ EEC ไวท้ังหมด และตอมาเราก็ไดเห็นวายังมีพ้ืนท่ีศึกษาไมครบ ในป พ.ศ. 2561 ท่ีเราตั้ง
ไว 9,000,000 บาท  เพ่ือในการศึกษาโขดปอ โขดศาลเจา โขดมะขามปอม และหอชมวิว
เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเชื่อมโยงกับเจดียกลางน้ํา ในขณะท่ีเราผานงบประมาณป พ.ศ. 2561 
ไปแลว ปรากฏวาเทศบาลไดชนะคดี ไดท่ีดินคืน ศาลฎีกาตัดสินยกคืนใหเทศบาล ก็ใหเรา
ศึกษาเพ่ิมเติมไปทางหมวดทิศทางเดียวกันวาเจดียกลางน้ํา เกาะโขดปอตางๆ รวมถึงท่ีไดคืน
มา จะออกแบบรวมกันแลวใหเปน package เดียวกัน ก็เลยตองโอนเงินเพ่ิมอีก 3,000,000 
บาท รวมเปน 12,000,000 บาท และขาวดีก็คือ รัฐบาลไดใหความสําคัญกับปากลางเมือง 
ทานรัฐมนตรีฯ ไดมอบนโยบายวาใหดําเนินการรวมกับ อบจ.ระยอง  เทศบาลนครระยอง  
เทศบาลเนินพระ มาทําขอตกลงกันท่ีเจดียกลางน้ํา ไดรวมพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีอยูในเขตเทศบาลนคร
ระยอง เทศบาลเนินพระ มาบูรณาการกัน โดยใชผลการศึกษาท่ีเรากําลังทํา และเปนอีกหนึ่ง
โครงการท่ี EEC สนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากท้ังเปนแหลงทองเท่ียว แหลงอนุรักษ แหลง
กลางเมืองในจังหวัดระยอง เพราะฉะนั้น โครงการแรกเจดียกลางน้ํา เรามีความพรอมและมา
เชื่อมโยงกับโครงการของป พ.ศ. 2561 ก็จะเปนการศึกษาครบท้ังหมด และเซ็นตเอกสาร
การอนุญาตใชพ้ืนท่ีครบ เทศบาลสามารถดําเนินการได  บริษัทหรือหางรานตางๆ ท่ีอยากมา
พัฒนาสามารถใชได ในกรอบของแผนของการศึกษาผลกระทบและพ้ืนท่ีของ อบจ.ระยอง 
กระผมจึงเรียนมาเพ่ือใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ไดทราบวานี้คือแนวทางท่ี
เรามองเห็น และดําเนินการมาหลายปแลว แตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงยังไมใหเรา
ใชพ้ืนท่ี จนกระท่ังในวันนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดเห็นพรองตองใจกับทางเรา
แลว เราก็ตองมาศึกษาตอและเชื่อมโยงตอ เพ่ือเอาผลการศึกษา เอาความพรอมท้ังหมดไปขอ
งบประมาณจากโครงการ EEC กระผมจึงเรียนมาเพ่ือใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก
สภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20........คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   
    อนุมัติ       จํานวน ........18.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........2.........คะแนนเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖... 
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ระเบียบวาระท่ี ๖     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัต ิ 
ของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนท่ี 2 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้  

โอนลด 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ 
 งบลงทุน 
 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

- คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการกอสรางอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีสนามกีฬาประจําอําเภอบานคาย หมูท่ี 3 
ตําบลบางบุตร อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยยาง-เขาสวน (ชวงท่ี 2)  หมูท่ี 11  

ตําบลบางบุตร มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 11 ตําบลหนองบัว  อําเภอบานคาย จังหวัด
ระยอง 
 

จึงขอเสนอ... 
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จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561    
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
ไดพิจารณาอนุมัติ 
 กระผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ข้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกับญัตติเพ่ิมเติม โครงการกอสรางอาคารในพ้ืนท่ีสนามกีฬา เปนพ้ืนท่ีของอําเภอบานคาย      
ทางฝายแผนไดดําเนินการตรวจสอบแลว ปรากฏวาระเบียบไมสามารถดําเนินการได         
จึงเสนอใหสภาฯ ไดยกเลิกรายการนี้ และโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการกอสรางถนน        
ตามรายละเอียดในวาระการประชุม ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจาย  
เปนรายการใหม   

    อนุมัติ       จํานวน ........18.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ..........2........คะแนนเสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๗     เรื่อง  เพ่ือทราบ 
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    
                           ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๓) ขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย     

การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใช ขอความตอไปนี้แทน 
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ    
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง       
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน      
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป” 

 
นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายวราวุธ  ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1  
นายก อบจ. เปนผูรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ครับ 

นายวราวุธ  ปนเงิน  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายวราวุธ  ปนเงิน  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ระยอง ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ประจําปงบประมาณ 2560 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ 2559  กําหนดใหรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
อยางนอยปละ 2 ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป นั้น 
  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  
เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองทราบตามวีดีทัศน ดังตอไปนี้ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม                   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ         ขอเชิญ ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล   

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ  
ผูทรงเกียรติ กระผมนายศุภชัย จิตรดล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
เขตเลือกตั้งท่ี 10 อําเภอเมือง ผมมีเรื่องจะฝาก คือมีทางเจาหนาท่ีตํารวจซ่ึงเปนพวกๆกัน    
เขามาขอความอนุเคราะหผมวาถามีใครท่ีตองการท่ีจะบริจาคท่ีดินซักประมาณ 3 ไร           
เพ่ือจะสรางสํานักงานตํารวจพิสูจนหลักฐาน เขาเคยมาขอทานนายกฯแลว แลวนายกฯ     
เคยแบงท่ีใหท่ีเขาไผ แตเขาไมไดเอาเนื่องจากตอนนั้นเขาไมมีงบซ่ึงตอนนี้เขาไดงบ  
มาจากทางสํานักงานตํารวจฯ แลวอีกอยางนึงภายในป 2561 เขาบอกวา สภ.อ.เมืองระยอง 
จะมีการรื้อท่ีทําการของเขา แลวทีนี้เขาตองยายท่ีอยู เขาก็เลยดําเนินเรื่องหาท่ีอยู อาจจะเปน
ท่ีดินท่ีเปนท่ีของหลวง ของรัฐบาลหนวยงานไหนก็ไดนะครับ ของอบต. ของเทศบาลไหนก็ได
ท่ีจะใหเขาก็ยินดีรับนะครับ แตเขาก็บอกผมวาเขาอยากจะไดเปนโซนในเมือง ในอําเภอเมือง 
เพราะวาอันนี้เปนหนวยงานตรงกลาง ทีนี้เขาขอความอนุเคราะหนะครับ วาทางอบจ.         
มีหนวยงานไหน มีสถานท่ีไหนเหลือๆ จะแบงใหเขาอยูก็ได เขามีงบในการกอสรางเองนะครับ 
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เขามีงบแลว แตทีนี้ถาเราใหเขากอสรางก็อาจจะตองยกใหเปนของเขาหรือเปลาผมไมแนใจตรงนี้ 
ยังไงก็ฝากดวยนะครับเรื่องนี้ครับ เขาไมกลามาคุยกับทานนายกฯโดยตรงเพราะเขาบอก    
เขาเคยมาคุยรอบนึงแลว แลวเขาไมไดเอาไป ก็เลยวาฝากผมมาคุยกับทานนายกฯอีกรอบนึง 
หรือเปนท่ีบริจาคของชาวบานก็ไดนะครับ ถาใครอยากจะทําบุญนะครับประมาณ 3 ไร 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ         ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ   

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ   เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผม      
นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ ส.อบจ.เขต 3 อําเภอแกลงครับ ก็จะเรียนถามผานไปยังกองชาง
นะครับวายางมะตอยท่ีผมเคยอภิปรายไวคราวท่ีแลวนะครับ วามาหรือยังครับ ถามาแลว   
ทางกองชางจะดําเนินการไปซอมใหหรือวาจะใหทางผมมารับ ไปผมก็ยินดีนะครับอยางท่ีเคย
ไดอภิปรายไวแลวนะครับ ขอบคุณมากครับ เพราะตอนนี้มันหลังฝนแลวนะครับ คือถนน    
มันพังเยอะนะครับ ผมก็จะเอาประชาชนไป ชวยกันซอมนะครับ แลวก็เราจะเอางบไปทําใหม
ทุกเสนเนี่ยมันก็ไมไหวนะครับ ก็ฝากไปถึงกองชางดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญกองชางชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  

นายนุกูล นาคะเกตุ เรียนประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ ขณะนี้กองชาง ดําเนินการ 
หัวหนาฝายกอสรางฯ จัดซ้ืออยูครับถาไดเม่ือไหรแลวจะประสานไปอีกครั้งแลวจะจัดทีม เพราะกองชาง         

มีทีมซอมอยูแลวครับ ถาไดความรวมมือกันก็ยิ่งดีครับ ครับผม     

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ         ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ   

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ   ขออนุญาตครับ ผมวาผมเอาไปซอมเองดีกวาจะเร็วกวาครับ ถาคอยทานมัน  
จะชาครับ เพราะวาถนนมันก็หลายเสน แลวท่ีทราบมาวากองชางเนี่ย ชุดซอมเนี่ย  
ก็มีแคชุดเดียวนะครับ ผมขอไปซอมเองดีกวานะครับถาไดวัสดุอุปกรณมาแลวนะครับ     
หรือไมเราก็ไปชวยๆกันก็ไดนะครับแลวแตทาน ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ         ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร   

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ กระผม      
นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร ส.อบจ.เขต 5 อําเภอแกลง ไมใชมีปญหาเรื่องถนนชํารุดเฉพาะเขต
ของ ส.อบจ.เจษฎานะครับ เขตผมก็มีปญหาเรื่องนี้เหมือนกัน และขอความอนุเคราะห     
เรื่องยางมะตอยดวยครับ 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ นายก อบจ.ครับ 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯท่ีเคารพครับและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ตองขอขอบคุณ 
นายก อบจ. ทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ ท่ีเปนหวงเรื่องถนนท่ีตองซอมหลังจากหนาฝนผานไป       

ผมเรียนวาในปงบประมาณประจําป 2560 เพ่ิมเติม 2 ฉบับ เปนการทําถนน ซอมถนนกวา 
90 เปอรเซ็นต เพียงแตในเวลานี้อยูในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและก็เปลี่ยนระบบจัดซ้ือใหม
เปน E-Bidding หรืออยูในชวงท่ีเรากําลังจัดซ้ือจัดจางตามระบบใหม ก็เลยทําใหทานตองไป
ชี้แจงกับชาวบาน ดูตามงบประมาณประจําป 2560 แลวก็ป 2561 ถนนสายไหนท่ียังไมดี  
ก็ตองรอนะครับ เพราะวาอยางงบประมาณประจําป 2560 มีเงินกองอยูแลว ถาจัดซ้ือจัดจาง
ไดผานเขาก็ไปดําเนินการเลยนะครับ งบประมาณประจําป 2561 อยูในเลมปงบประมาณ
แลวรองบประมาณเขามา ตามระเบียบของเราตองมีเงินเราจึงจะไปทํา แตวาในเรื่อง        
การเตรียมการเราจะเตรียมการไวใหหมด นอกจากในแผนงานในงบประมาณแลว ถาไมมี    
ในงบประมาณแสดงวาไมมีเงินท่ีจะไปทําหรือจะไปซอม อันนี้แหละครับท่ีทานตองดูวามา
ประสานกับกองชางวามันจะมีรถท่ีเราไปคอยอุดหลุม ซ่ึงผมรูเลยวาท่ีทําไปมันไมไดผลหรอก
แตมันเปนการชั่วคราวเพ่ือท่ีจะทําใหประชาชนเดือดรอนนอยลง แตวามันก็จําเปนนะครับ    
ในเรื่องท่ีจะตองมียางมะตอยท่ีทานอยากจะได ในชวงนี้ผมก็ไดมอบใหรองนายกฯกิตติ        
ซ่ึงดูแลกองชางไปติดตามอยางใกลชิดเลยวา การจัดซ้ือซ่ึงก็อยู ในกระบวนการเดียว           
ท่ีวาเปลี่ยนระบบอยูนะครับ ก็ตองขออภัยนิดนึงวาเรายังอาจจะชาไปบาง แตวาก็มี          
การเปลี่ยนแปลงก็ตองยอมรับนะครับ ก็ขอบคุณทาน ประธานฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐ ปตุเตชะ       มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ   
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  เชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป ๒๕๖๐   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง ปดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร 
เลขานุการสภาฯ สวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๖๐ ตามท่ีประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๖๐ มีกําหนด ๗ วัน  ตั้งแตวันท่ี  25 ตุลาคม 
๒๕๖๐  เปนตนมานั้น  บัดนี้ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาเรื่อง         
ในกิจการวงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ตามอํานาจหนาท่ีเรียบรอยแลว 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด         
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึง ใหปดสมัยประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี4  ประจําป ๒๕๖0 ตั้งแตวันท่ี     
31 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 30 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐         
ลงชื่อ นายเศรษฐา ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ กระผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม         
ประธานสภาฯ เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน  ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจในการดําเนิน 

กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน     
และทองถ่ินของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข  ความสมหวัง                 
ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ       

เลิกประชุม  ๑5.30 น. 

 
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หวัหนาฝายการประชุม 
 

 

                                                (ลงชื่อ)                ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 
 
 


